

Số 422/SGDDĐT-PCHSSV

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 11 năm 2016

V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo,
- Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện văn bản số 2808/ BTP-PBGDPL ngày 19/8/2016 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết; Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020; Công văn số 6570/UBND-NC ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và Đào tạo, Các đơn vị trực thuộc triển khai một số biện pháp sau đây:

1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phù hợp về những tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết mang lại; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, xử lý đối với hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết với tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành pháp luật.

2. Căn cứ vào định hướng tuyên truyền, phổ biến của Bộ Tư pháp, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, bảo đảm ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện để truyền tải đầy đủ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần tập trung vào các quy định của pháp luật có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết cũng như hậu quả, tác hại và những hệ lụy do các hành vi này gây ra để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp như: Biên soạn tài liệu ngắn gọn, có hình ảnh minh họa; lồng ghép nội dung này vào các tiết sinh hoạt, ngoại khóa, chuyên đề giáo dục pháp luật. Nêu cao vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân, đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, cùng tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình, nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật.

3. Nghiên cứu, tổng kết, cung cấp đầy đủ các thông tin, bằng chứng. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến tảo

hôn, hôn nhân cận huyết cho các đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên trong nhà trường. Thiết lập chuyên trang, chuyên mục trong các phòng thư viện, các phòng tư vấn tâm lý để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin, phản ánh tình hình và mặt trái, hệ lụy, hậu quả do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây ra.

4. Đề nghị lãnh đạo đơn vị căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các giải pháp để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhất là các quy định, vấn đề có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết; kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng này. Tăng cường quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt là nội dung liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết và tổng hợp kết quả gửi Sở giáo dục và Đào tạo.

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, kịp thời tổng hợp kết quả trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm gửi về để tổng hợp, báo cáo cấp trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Pháp chế và Công tác học sinh sinh viên, email: phongphapchehssv.solamdong@moet.edu.vn, số điện thoại 063.3535768 để phối hợp tháo gỡ kịp thời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
- Lưu: VT, phòng PCHSSV.



Phạm Thị Hồng Hải